

## สถานี ก.ค.ศ. แนวทางการประเมินวิทยฐานะใหม่ (ต่อ)

นำเสนอเมื่อ : 2 มิ.ย. 2560

### สถานี ก.ค.ศ. แนวทางการประเมินวิทยฐานะใหม่ (ต่อ)

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจทุกท่าน  
สัปดาห์ที่แล้วได้นำแนวทางการประเมินวิทยฐานะใหม่ สายงานการสอน มาให้ได้รับทราบเพื่อเป็นแนวทางกว้าง ๆ  
ประกอบการพิจารณาพิจารณาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ดังกล่าว  
เพื่อนำมาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินใหม่มีความเหมาะสมที่จะนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลดีต่อการจัดการศึกษาและ  
การพัฒนาไปสู่วิทยฐานะของครูได้อย่างแท้จริงจากการสอบถามความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน  
ก.ค.ศ. ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2560 จนถึงปัจจุบัน สำนักงาน ก.ค.ศ.  
ได้รับขอความคิดเห็นจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดต่าง ๆ และประชาชนทั่วไปแล้ว รวมจำนวนกว่า  
10,000 ราย ซึ่งส่วนหนึ่งขอให้มีการเพิ่มความเพิ่มเติมเกี่ยวกับ (ร่าง) แนวทางการประเมินวิทยฐานะใหม่  
เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นจากเดิม ในวันที่จึงนำมาบอกกล่าวเพิ่มเติม ดังนี้

ผู้ที่จะมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตาม (ร่าง) แนวทางการประเมินวิทยฐานะใหม่ สายงานการสอน จะต้อง

1. มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งหรือวิทยฐานะ ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด
2. มีระยะเวลาการปฏิบัติงานตามชั่วโมงตามตารางการสอน งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้  
และงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น
3. มีจำนวนชั่วโมงสอนตามตารางสอนสะสม
4. เป็นผู้ที่มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
5. ผ่านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพตามหลักสูตรที่ ก.ค.ศ. กำหนด
6. มีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในวิทยฐานะที่ดำรงอยู่ นับแต่วันที่ยื่นคำขอย้อนหลังไป 3  
ปีการศึกษาติดต่อกัน ในด้านการจัดการเรียนการสอน  
ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนและด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

โดยทั้งหมดนี้ จะถูกบันทึกไว้ใน Logbook และ e-Portfolio ของตนเอง อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  
ตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งที่ ก.ค.ศ. กำหนด และได้รับการประเมินและรับรองจากผู้อำนวยการสถานศึกษา

สำหรับผู้ที่มิคุณสมบัติที่จะจะมีหรือเลื่อนวิทยฐานะอยู่ก่อนหรือตั้งแต่วันที่หลักเกณฑ์และวิธีการใหม่ใช้บังคับ  
ยังคงมีสิทธิ์ที่จะจะมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์เดิมต่อไป

ทั้งนี้ ในวันที่เสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา สำนักงาน ก.ค.ศ.  
ได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนข้าราชการครูในสังกัดต่าง ๆ  
รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนภาคประชาชนใน กคจ.  
เพื่อนำขอความคิดเห็นที่ได้จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นและจากแบบสอบถามทางเว็บไซต์ มาปรับปรุง (ร่าง)

หลักเกณฑ์ เพื่อนำเสนอ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ และ ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณาต่อไป

หวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้เพิ่มเติมและมีความเข้าใจยิ่งขึ้นอีกระดับหนึ่ง อนึ่ง  
เหลือเวลาในการรวมแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.ค.ศ. อีกเพียง 3 วัน  
จึงขอเชิญชวนท่านที่ยังไม่ได้เขามารวมแสดงความคิดเห็น เขามารวมแสดงความคิดเห็นให้มากยิ่งขึ้น  
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาและนำไปสู่การปรับปรุงหลักเกณฑ์ และประกาศใช้ต่อไป

**พินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์**

เลขาธิการ ก.ค.ศ.

เผยแพร่ทางคอลัมน์ “สถานี ก.ค.ศ.” [หนังสือพิมพ์มติชน](#) ฉบับวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560

ที่มา [สำนักงาน ก.ค.ศ. วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560](#)

**เรื่องที่เกี่ยวข้อง**

[สถานี ก.ค.ศ.: แนวทางการประเมิน วิจัยฐานะใหม่ของคุณ](#)